

Số: /BC-BCĐ

Cao Lộc, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Công văn số 1721/BCĐ ngày 19/10/2023 của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TĐĐKXDĐSVH) tỉnh Lạng Sơn (Sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về việc báo cáo kết quả thực hiện phong trào "TĐĐKXDĐSVH" năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban Chỉ đạo huyện Cao Lộc báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Phong trào

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh, BCĐ huyện đã ban hành các văn bản để triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện như: Kế hoạch số 191/KH-BCĐ ngày 13/3/2023 về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023.....(Danh mục văn bản tại phụ lục 1). Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo đến cấp cơ sở thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyện với cấp xã.

2. Công tác thành lập, kiện toàn, ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã

BCĐ huyện được kiện toàn lại theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện Cao Lộc với 23 thành viên trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện là Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Ban Chỉ đạo Thường trực. Trong năm 2023, BCĐ huyện đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình và vị trí công tác của các thành viên BCĐ huyện.

Các xã, thị trấn thường xuyên kiện toàn, củng cố BCĐ và xây dựng Kế hoạch hoạt động của phong trào ngay từ đầu năm. BCĐ cấp xã đã phổ biến các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, khu phố văn hóa đến các hộ gia đình để Nhân dân thực hiện.

3. Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên BCĐ; các ban, ngành đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Phong trào "TĐĐKXDĐSVH"

Các ngành thành viên BCĐ huyện được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác Phong trào theo từng lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị đã tích cực phát huy vai trò tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và có sự phối hợp triển khai giữa các ngành thông qua các kế hoạch, chương trình cụ thể; các nội dung

công tác chuyên môn được thực hiện lồng ghép gắn kết với công tác phong trào; gắn việc tuyên truyền công tác phong trào với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội bằng nhiều hình thức và biện pháp phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động công tác Phong trào 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO

1. Đánh giá 5 nội dung phong trào

1.1. Đoàn kết giúp nhau "Xóa đói giảm nghèo"

Nhận thức đúng đắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là yêu cầu quan trọng quyết định đến hiệu quả và chất lượng của cuộc vận động; Ủy ban MTTQ huyện cùng Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền cho nhân dân, định hướng phát triển cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, đẩy mạnh dịch vụ, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, nhiều mô hình V-A-C-R và xây dựng mô hình về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động nhân dân chuyển đổi một số cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà và viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện; tặng quà của tỉnh cho 1.380 hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) theo quy định, với tổng kinh phí là: 828.000.000 đồng. Tham mưu cho UBND tổ chức “Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước năm 2023” trên địa bàn huyện Cao Lộc. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn giới thiệu Lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và các hình thức tạo việc làm khác tạo việc làm mới cho 1305 người đạt 100,38% so với kế hoạch; Đào tạo nghề được 770 người đạt 110% kế hoạch. Trong đó mở được 17 lớp đào tạo nghề dưới 03 tháng cho 593 người lao động tại các xã; liên kết đào tạo 08 lớp Trung cấp cho 177 học viên. Nâng tỷ lệ qua đào tạo của huyện lên 65,1%. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa 30 đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Tổng chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng 26.560.652.650 đồng.

1.2. Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn hoá trên địa bàn tiếp tục được chú trọng và tăng cường. BCD huyện thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn BCD các xã, thị trấn triển khai và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, công tác hương ước, quy ước... Qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, thôn, làng, bản, tổ dân phố thực hiện nếp sống văn hoá. Đoàn kết, đùm bọc, tương trợ

giúp đỡ lẫn nhau, xoá bỏ các tập tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật được nâng lên.

Trong năm 2023 các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận số vụ việc hòa giải tổng số 261 vụ, số vụ hòa giải thành 213 vụ, đạt 81,6%, số hoà giải không thành 46 vụ, chiếm 17,6%, số vụ chưa giải quyết xong 02 vụ chiếm 0,8%. Nội dung hòa giải chủ yếu là mâu thuẫn giữa các bên; tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, thừa kế, quyền sử dụng đất. Thông qua đó các hòa giải viên đã trực tiếp tuyên truyền được nhiều quy định của pháp luật góp phần làm giảm thiểu số lượng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Qua đó đã hạn chế tối đa hủ tục, các hoạt động thiếu lành mạnh, người dân đang dần chú trọng việc xây dựng khu dân cư văn hóa, đưa nếp sống văn hoá vào đời sống mỗi người dân tạo thành thói quen trong hoạt động, sinh hoạt hàng ngày, từng bước nâng cao chất lượng đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội cho Nhân dân tại khu dân cư.

1.3. Xây dựng môi trường văn hóa

Xác định rõ môi trường văn hóa lành mạnh là tổng hòa các giá trị văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần tác động tích cực và có vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống con người, làm cho văn hóa thực sự trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phương. Từ đó, BCD huyện và cấp xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với các ngành tập trung hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực; tuân thủ pháp luật; có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, trọng nghĩa tình, có lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người với con người. Những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, ... văn hóa tiêu biểu xuất sắc được nhân rộng; các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan được hạn chế; việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội được thực hiện theo quy định đã tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh; con người có lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống trong sáng, phát huy được các giá trị văn hóa trong tôn giáo, tín ngưỡng gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiên bộ. Trên địa bàn huyện có 03/22 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm, cụ thể:

- Số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy 03/22 xã (cụ thể xã Hải Yến; Công Sơn; Mẫu Sơn).
- Số xã, thị trấn không có tệ nạn mại dâm: 22/22 xã, thị trấn.
- Số xã, thị trấn không có cả tệ nạn ma túy, mại dâm: 03/22 xã (cụ thể xã Hải Yến; Công Sơn; Mẫu Sơn).

1.4. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Trong năm 2023 đã trình cấp kinh phí nâng cấp, tu sửa, xây mới 01 sân thể thao xã, 13 nhà văn hóa (NVH) nâng cấp tu sửa, 14 NVH mua sắm trang thiết bị được hưởng kinh phí theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn với tổng kinh phí 1.300 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại đã có 10 NVH nâng cấp, sửa chữa xong, 02 NVH đang trong quá trình hoàn thiện, 01 NVH đang tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí.

1.5. Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân thông qua các cuộc họp ở cơ quan, khu dân cư nhằm giúp các tầng lớp nhân dân tiếp cận kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nếp sống văn hoá, tiến bộ, phù hợp với sự phát triển của xã hội được tổ chức thường xuyên, làm cho quần chúng nhân dân hiểu đúng và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mọi người dân sống có trách nhiệm với bản thân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Sống, làm việc theo pháp luật, tư tưởng vững vàng, phát huy tinh thần làm chủ, nêu cao ý thức, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh mang đậm bản sắc dân tộc trong các cộng đồng dân cư. Thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm bắt và giải đáp những tư tưởng mới nảy sinh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm thất bại những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của kẻ thù.

2. Kết quả thực hiện 7 phong trào

2.1. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa là một trong những phong trào thi đua đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Các gia đình gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Kết quả xây dựng Gia đình văn hóa năm 2023 toàn huyện đạt 17.153/19.820 (đạt 86,54%).

2.2. Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa.

BCĐ huyện Cao Lộc đã chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa phong trào xây dựng thôn, khu, khối phố văn hoá theo quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Phong trào xây dựng thôn, khu, khối phố văn hóa tiếp tục được giữ vững, phát

triển và được cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến. Trong năm 2023, UBND huyện ban Quyết định công nhận Hương ước của 35 thôn, khối phố tại xã Gia Cát, Phú Xá, Bình Trung, thị trấn Cao Lộc đảm bảo đúng theo quy định. UBND huyện đã triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Năm 2023, tổng số khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa trên toàn huyện đạt 151/154 (đạt 98,1%).

2.3. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá

Thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Công tác xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện gắn với trọng tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt Quy chế văn hoá công sở do Chính phủ ban hành, luôn quan tâm học tập nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trụ sở cơ quan, đơn vị luôn được vệ sinh sạch đẹp, phòng làm việc được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

Năm 2023 số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” đạt 148/148 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Kết quả bình xét: Năm 2023 căn cứ Hướng dẫn số 66/HD-LĐLĐ ngày 06/10/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về thực hiện các tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” nội dung này do Liên đoàn Lao động huyện chủ trì, tổng hợp, trình Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận. Đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả tổng hợp từ Liên đoàn Lao động cấp huyện.

2.4. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Cùng với công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được lồng ghép qua các hoạt động từ đó hoạt động thể dục thể thao phát triển khá mạnh.

Các hoạt động tập luyện thể thao trong quần chúng nhân dân diễn ra sôi nổi, nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ được thành lập, giao lưu thi đấu trong các xã, thị trấn và với các đội bạn ngoài huyện; phong trào tập bơi cho học sinh cũng được các thị trấn và trường học trên địa bàn quan tâm triển khai.

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 cấp huyện và đã có 18/22 xã, thị trấn đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy

Olympic vì sức khỏe toàn dân tại các xã, thị trấn; Trung tâm Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi đấu giải bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện; thành lập đoàn vận động viên tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023¹; Giải bơi thanh, thiếu niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023; UBND huyện thành lập đoàn vận động viên tham gia giải thể thao cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lạng Sơn; tham gia giải Bóng bàn, Cầu lông Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2023; tham gia giải bóng chuyền hơi trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tham gia giải vô địch cầu lông tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn toàn huyện đến nay đạt 33%.

2.5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động tiếp tục khẳng định tính toàn dân, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giữ gìn an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và đã đem lại những thành tựu đáng kể trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, quốc phòng - an ninh của huyện.

Năm 2023 huyện có 01 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 10/20 xã.

2.6. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo

Các ngành, các cấp luôn quan tâm chỉ đạo phong trào học tập, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh như: Tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo rèn luyện đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn.

Ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên chức lao động, huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ cho lao động, sản xuất của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

2.7. Phong trào xây dựng “Người tốt việc tốt” các điển hình tiên tiến

¹ Kết quả: Nội dung Bóng đá Nhi Đồng: Giải nhất, Nội dung Bóng đá Thiếu niên: Giải ba

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong toàn huyện đã gắn phong trào người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến với phong trào thi đua yêu nước; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; phát động Phong trào “Toàn dân làm kinh tế giỏi”; Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” “Dân vận khéo”; Phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức lao động; Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục; Phụ nữ với Phong trào “xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới”; nữ công nhân viên chức với Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; lực lượng vũ trang có Phong trào “Thi đua Quyết thắng” “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”; ngành y tế có Phong trào “Thực hiện tốt 12 điều y đức trong khám và điều trị bệnh” với khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”...

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhiều cơ quan, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo đã được tuyên dương, khen thưởng trong nhiều hội nghị cấp tỉnh, cấp huyện, ngành.

3. Kết quả xã hội hóa trong Phong trào: Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao

Để nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong năm vừa qua huyện và các xã, thị trấn đã chú trọng đầu tư kinh phí, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa - thể thao, kêu gọi nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức, tập thể, cá nhân, chương trình, dự án để xây dựng thiết chế văn hóa như xây dựng nông thôn mới, dự án 6; bên cạnh đó nhiều cơ quan, đơn vị, khu dân cư đã lắp đặt, xây dựng sân bóng chuyền hơi phục vụ nhu cầu tập luyện hàng ngày, qua đó từng bước nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân trên địa bàn có nơi sinh hoạt văn hóa - thể thao, hội họp, học tập.

Công tác xã hội hóa được quan tâm, BCD huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác xã hội hóa trong quá trình triển khai thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn, sân thể thao xã. Kết quả: Vận động Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng sân thể thao thôn tại xã Yên Trạch được 67 triệu đồng. Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây nhà văn hóa thôn tại xã Xuân Long được 120 triệu đồng, 13 ngày công; xã Hòa Cư 130 triệu đồng; xã Cao Lôu 40 triệu đồng, 150 ngày công; xã Bảo Lâm 100 ngày công; xã Thạch Đạn 37.2 triệu đồng.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” góp phần làm cho đời sống nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hoá dân tộc ngày càng được giữ gìn và phát huy. Phong trào đã góp phần làm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tác dụng tích

cực, nâng cao ý thức tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh, ổn định chính trị ở địa phương. Ngăn chặn và làm giảm đáng kể các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc... tạo môi trường sống lành mạnh tại các thôn bản, khu dân cư. Qua đó góp phần tích cực trong việc đề cao giá trị đạo đức, gìn giữ thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc được chú trọng và phát huy, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ, bảo vệ tốt các giá trị di tích lịch sử, cách mạng, văn hoá, danh lam thắng cảnh.

2. Khó khăn, hạn chế

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có thời điểm chưa đa dạng về nội dung, chưa nhân rộng được nhiều các điển hình tiên tiến từ cấp huyện đến cơ sở.

Một số nơi còn xảy ra các tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, trộm cắp... do đó có ảnh hưởng đến công tác bình xét các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá tại các thôn bản, khối phố.

3. Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế

Người đứng đầu cơ quan chưa quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời đối với phong trào; công tác phối hợp giữa một số cơ quan chưa kịp thời, chặt chẽ.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân 5 nội dung, 7 phong trào của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên truyền thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên toàn huyện. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt phong trào "TĐĐKXDĐSVH" gắn với công tác xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

3. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2024.

Trên đây là báo cáo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BCĐ huyện Cao Lộc./.

Nơi nhận:

- BCĐ phong trào tỉnh;
- Sở VH TT & DL;
- CT, các PCTUBND huyện;
- Thành viên BCĐ phong trào huyện;
- BCĐ các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Văn Thịnh

